

ความสุขเล็ก ๆ กับภารกิจอันยิ่งใหญ่ของคุณยายใจบุญวัย ๙๙ ปี

ถ้าท่านอายุล่วงเลยเกือบ ๑๐๐ ปี ชีวิตของท่านจะเป็นเช่นไร หลาย คนคงคิดถึงบ้านปลายที่สงบ ได้พักผ่อนสบาย ๆ มีลูกหลานเอาใจ แต่ใครจะเชื่อว่าจะมีคุณยายวัย ๙๙ ปี คนหนึ่งที่ลุกขึ้นมาเย็บเสื้อผ้าเป็นร้อย ๆ ตัว ให้กับเด็กน้อยในแอฟริกาที่ไม่เคยเห็นหน้าค่าตากันมาก่อน

“ถ้าไม่ได้เย็บเสื้อผ้าให้เด็ก ๆ ฉันก็ไม่รู้ว่าจะได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน หรือเปล่า ที่ผ่านมามีคนรู้เพียงว่าฉันมีความสุขมากที่ได้ทำเพื่อเด็ก ๆ เหล่านี้”

ลิลเลียน เวเบอร์ คุณยายวัย ๙๙ ปี จากเมืองเบตเทนดอร์ฟ รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา อุทิศเวลาที่เหลือในบั้นปลายชีวิตของเธอให้กับการตัดเย็บชุดกระโปรงสุดสวย เพื่อส่งให้เด็กหญิงผู้ยากไร้ในแอฟริกาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๔

จุดเริ่มต้นของการตัดเย็บชุดกระโปรงเริ่มจากคุณยายลิลเลียนและกลุ่มเพื่อน ๆ ซึ่งส่วนมากอยู่ในวัย ๘๐ ปีขึ้นไปได้ดูสารคดีขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ชื่อว่า ลิตเติล เดรส ฟอว์ แอฟริกา (Little Dress for Africa) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อระดมความช่วยเหลือในการส่งชุดกระโปรงให้เด็กหญิงผู้แร้นแค้นในทวีปแอฟริกา ในวันนั้นทุกคนในกลุ่มต่างตัดสินใจจะเข้าร่วมโครงการนี้

ทุก ๆ วัน คุณยายลิลเลียนจะนั่งเย็บชุดกระโปรงสีแสนสดใสให้เสร็จวันละหนึ่งชุด แต่ละชุดจะใช้เวลา ๔ ชั่วโมง โดยเธอจะเริ่มลงมือเย็บชุดใหม่ในตอนเช้า และพักเบรกในช่วงบ่าย คุณยายลิลเลียนกล่าวว่า “ในวันหนึ่งฉันสามารถเย็บชุดได้สองชุด แต่ฉันชอบเย็บชุดวันละชุดมากกว่า” นั่นเป็นเพราะเธอตั้งใจเย็บชุดกระโปรงแต่ละชุดด้วยความพิถีพิถัน ด้วยการออกแบบสีและลวดลายที่ไม่ซ้ำกัน รวมทั้งประดับประดาด้วยรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น เย็บลูกไม้ ปักลายดอกไม้หรือรูปสัตว์ต่าง ๆ เพื่อให้ทุกชุดสวยงามและมีเอกลักษณ์

“ฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญมากที่เด็กแต่ละคนควรมีชุดที่ไม่เหมือนกัน” เธอใส่ใจไปถึงจิตใจของเด็ก ๆ ที่อาจจะรู้สึกเงินอายหากบังเอิญใส่ชุดซ้ำกับเพื่อน ๆ

ตลอดสามปีที่ผ่านมาคุณยายลิลเลียนเย็บชุดกระโปรงเพื่อแจกจ่ายให้เด็ก ๆ ได้กว่า ๙๐๐ ชุดแล้ว และเธอยังตั้งเป้าว่าจะเย็บให้ครบ ๑,๐๐๐ ชุดก่อนเป่าเทียนฉลองอายุครบ ๑๐๐ ปี ในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ด้วย

“ฉันภูมิใจที่ฉันเย็บชุดกระโปรงเป็นร้อย ๆ ตัวได้ในวัยเท่านี้ นิ้วมือของฉันยังแข็งแรงอยู่ ยังทำงานเย็บปักถักร้อยได้ดีทุก ๆ วันฉันยังมานั่งทำงานตรงนี้แล้วก็ร้องเพลงไปด้วย” คุณยายลิลเลียนยังบอกอีกว่าแม่จะเย็บชุดกระโปรงได้ครบ ๑,๐๐๐ ชุด ในวันเกิดครบรอบหนึ่งทศวรรษตามที่ตั้งใจไว้ แต่เธอก็ตั้งปณิธานที่จะทำงานที่เธอรักนี้ต่อไปเรื่อย ๆ เพื่อส่งมอบเสื้อผ้าแสนสวยพร้อมด้วยความรักและความปรารถนาดีไปให้กับเด็ก ๆ ในท้องถิ่นทุรกันดารเหล่านี้

“ถ้าฉันยังมีแรงทำไหว ฉันจะทำมันต่อไปเรื่อย ๆ เพราะฉันรู้ว่าฉันกำลังทำให้เด็กน้อยตัวเล็ก ๆ ที่นั่นมีความสุข ซึ่งฉันก็มีความสุขเช่นกัน” เมื่อเห็นความทุ่มเทของคุณยายลิลเลียนแล้ว บอกได้เลยว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขจริง ๆ

ดัดแปลงจาก หญิงแวน. ความสุขเล็ก ๆ กับภารกิจอันยิ่งใหญ่ของคุณยายใจบุญวัย ๙๙ ปี. ซีเคร็ต. ปีที่ ๗. ฉบับ ๑๖๑. มีนาคม, ๒๕๕๘

